

Hưởng ứng giờ trái đất năm 2021



Công nhân ngành điện tuyên truyền khách hàng hưởng ứng giờ trái đất năm 2021.

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chiến dịch giờ trái đất năm 2021 được Bộ Công

15/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 909/UBND-KTCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình thông tin tại trụ sở Công ty Điện lực Thái Bình, website, fanpage, mạng xã hội facebook, zalo... của Công ty và các đơn vị. Nhân tin qua zalo với nội dung kêu gọi hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 tới các khách hàng sử dụng điện biết, cùng thực hiện. Chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố tổ chức làm việc với các khách hàng lớn như: nhà hàng, khách sạn, cơ quan, doanh nghiệp, công ty môi trường đô thị, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng... có sử dụng điện chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo để thông báo và đề nghị khách hàng tắt đèn chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2021. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt phương thức vận hành hệ thống điện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời,

tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình thông tin tại trụ sở Công ty Điện lực Thái Bình, website, fanpage, mạng xã hội facebook, zalo... của Công ty và các đơn vị. Nhân tin qua zalo với nội dung kêu gọi hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 tới các khách hàng sử dụng điện biết, cùng thực hiện. Chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố tổ chức làm việc với các khách hàng lớn như: nhà hàng, khách sạn, cơ quan, doanh nghiệp, công ty môi trường đô thị, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng... có sử dụng điện chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo để thông báo và đề nghị khách hàng tắt đèn chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2021. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt phương thức vận hành hệ thống điện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Đồng thời,

Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục tuyên truyền đến khách hàng thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh. Tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân vào hoạt động tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2021. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

MANH THẮNG

Nông dân xã Hồng Minh mong được giải cứu rau bắp cải

Sau các xã Vũ Văn, Hồng Phong (Vũ Thư), những ngày này, ở xã Hồng Minh (Hưng Hà), nhiều nông dân cũng đang lao đao khi nông sản khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh, xã Hồng Minh: Những vụ trước, từ khâu gieo trồng đến thu hoạch bắp cải đều thuận lợi, giá bán cao; song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giao thương, vận chuyển hàng hóa khó khăn, thương lái hạn chế thu mua nên lượng rau tồn đọng nhiều. Đến thời điểm này, khoảng 30 tấn bắp cải của chúng tôi đã bị thối hỏng phải bỏ đi, gây thiệt hại lớn.



Nông dân xã Hồng Minh khẩn trương đóng gói bắp cải vận chuyển cho đầu mối thu mua.

Nhìn cánh đồng trồng bắp cải, bà Phạm Thị Tôn, thôn Tinh Xuyên không khỏi xót xa. Bà chia sẻ: Mỗi cây bắp cải đều được chúng tôi bỏ công sức, tiền bạc đầu tư, chăm sóc. Sau hơn 3 tháng, bắp cải nặng từ 2,2 - 2,5kg/cây. Hiện bắp cải đã đến kỳ thu hoạch nhưng không sao bán được. Chúng tôi mong mọi người cùng chung tay giải cứu bắp cải để chúng tôi có thể thu hồi một phần vốn đầu tư cho vụ tiếp theo.

Được biết, vụ này HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nông sản thực phẩm Hải Dương bao tiêu toàn bộ sản phẩm bắp cải xuất khẩu đi Malaysia cho 20 gia đình thôn Tinh Thủy và Tinh Xuyên với trên 20 vạn cây bắp cải. Toàn bộ số bắp cải trên được trồng theo chuỗi liên kết, đúng quy trình kỹ thuật xuất khẩu, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Đến nay, số lượng bắp cải cần thu hoạch khoảng 150 tấn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng khiến sản phẩm bị tồn đọng dồn ứ. Ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX cho biết thêm: Diện tích bắp cải đến kỳ thu hoạch nếu không được tiêu thụ kịp thời sẽ hỏng rất nhanh. Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong huyện, sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, Hội Nông dân tỉnh nên chúng tôi đang khẩn trương thu hoạch để kịp vận chuyển cho các đầu mối. Dù giá thành không cao nhưng với người nông dân thì sự hỗ trợ này rất kịp thời, giúp bà con giảm bớt thiệt hại. Bà con nông dân rất mong cộng đồng tiếp tục chung tay giúp tiêu thụ rau bắp cải.

MAI THƯ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ rau bắp cải của HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) và gà thịt, trứng gà của HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) gặp rất nhiều khó khăn, sản phẩm tồn đọng nhiều, ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của thành viên và người lao động.

Tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm xin liên hệ:

- Ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh, số điện thoại: 0395 714 699 (rau bắp cải bắp đảm an toàn thực phẩm, đóng gói 10 - 20kg/ủi, giá đóng gói và vận chuyển đến nơi nhận hàng trong địa bàn tỉnh là 2.500 đồng/kg).**
- Ông Lưu Văn Toàn, Giám đốc HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư), số điện thoại: 0979 933 428 (Gà ri thả vườn đã làm sạch, đóng gói 1 con, trọng lượng từ 2 - 2,4kg, giá 110.000 đồng/kg, Trứng gà ri đóng gói 10 quả/hộp, giá 30.000 đồng/hộp. Sản phẩm được đóng gói và vận chuyển đến nơi nhận hàng trong địa bàn tỉnh).**

NGÂN HUYỀN

Phấn đấu giành thắng lợi nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè



Ngành chuyên môn khuyến cáo thời gian cải tạo ao đầm cần hoàn thành trong tháng 3/2021.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu nuôi trồng 15.376ha thủy sản, sản lượng đạt 187.873 tấn, tăng 11,19% so với năm 2020. Để hoàn thành tốt mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương, HTX nuôi trồng thủy sản (NTTS) tuyên truyền, hướng dẫn hộ

nuôi các biện pháp cải tạo ao đầm, gia cố bờ bao, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm việc xuống giống đúng thời vụ. Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi cá nên gia đình ông Nguyễn Văn Học, xã Thái Đô (Thái Thụy) rất chú trọng việc cải tạo, vệ sinh đầm nuôi mỗi khi bước vào vụ mới. Ông Học cho biết: Sau gần 1 năm nuôi thả, trong đầm sẽ tồn tại rất nhiều chất thải, mầm bệnh. Do vậy, hàng năm, trước khi bước vào vụ nuôi mới gia đình tôi tiến hành cải tạo để cân bằng lại hệ sinh thái trong đầm. Tát cạn, tháo chua từ 1 - 2 lần,

bãi triều, lóng bè trong tháng 3, bảo đảm đúng kỹ thuật, tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu đối tượng, mật độ thả giống. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, vật tư đầu vào. Tại các xã ven biển huyện Tiên Hải, thời điểm này người dân cũng đang gấp rút hoàn thành việc cải tạo ao nuôi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho ngày xuống giống vụ tôm xuân hè 2021. Máy xúc, người xây sửa, đào đắp, không khí lao động tấp nập. Bà Trần Thị Kinh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Cường cho biết: Xã Nam Cường hiện có 122ha NTTS, trong đó nước lợ 86ha, nuôi bãi triều 14ha, còn lại là nuôi nước ngọt. Xác định môi trường nuôi là yếu tố quan trọng quyết định năng suất, sản lượng vụ nuôi nên chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền các hộ NTTS hoàn thiện công tác gia cố bờ bao, vệ sinh ao nuôi, nguồn nước, tăng cường đầu tư, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện NTTS theo hướng công nghiệp. Là địa phương ven biển, giáp sông Lân, chịu tác động của nhiều cửa cống lớn nên HTX đặc biệt chú trọng chất lượng nguồn nước phục vụ NTTS. Ngoài việc tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi phát huy tính cộng đồng vùng nuôi, HTX thường xuyên nạo vét

mương máng, đầu tư sửa chữa hệ thống cống xuống cấp. Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo các hộ nuôi mua giống đã qua kiểm dịch tại các cơ sở đáng tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Vụ xuân hè 2021, ngành chuyên môn khuyến cáo thời gian cải tạo ao đầm cần hoàn thành trong tháng 3/2021. Lịch thả giống thủy sản sau tiết Thanh minh, khi nhiệt độ ổn định; trong đó, lịch thả tôm giống từ ngày 20 - 25/4. Hiện nay, Chi cục Thủy sản đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người NTTS sớm hoàn thành việc cải tạo ao đầm, bãi triều, lóng bè đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý vật tư đầu vào phục vụ NTTS. Trong đó, thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ương dưỡng con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi. Tăng cường công tác kiểm dịch, giám sát chặt chẽ chất lượng nguồn giống thủy sản nhập vào địa bàn tỉnh... kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Với sự chủ động trong việc chuẩn bị các điều kiện của người NTTS, sự sát sao trong công tác quản lý, hướng dẫn của ngành chuyên môn, hy vọng thủy sản Thái Bình tiếp tục giành thắng lợi.

ĐÔNG HƯNG Phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi

Trước tình hình dịch bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, để chủ động phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh, cấp ủy, chính quyền các cấp và các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Hưng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp. Với quy mô 140 con, trang trại của anh Phạm Xuân Khánh, xã Trạng Quan được quy hoạch xong trong 10ha đất ven đê, anh xây dựng thành các khu riêng biệt để dễ dàng quản lý như: khu chuồng trại, khu sản xuất, chế biến thức ăn, bãi trồng cỏ, cây lương thực... Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, anh Khánh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cho đàn bò lai Sind của gia đình. Anh cho biết: Bình thường tôi phun thuốc và rắc vôi bột khử trùng quanh chuồng trại khoảng một tháng/lần, đợt này đang



Cán bộ thú y xã Đông Hưng (Đông Hưng) tiêm phòng cho đàn lợn của gia đình chị Vũ Thị Văn, thôn Văn Ông Đoài.

có bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò nên tôi khử khuẩn hàng tuần. Tôi đã chủ động liên hệ mua vắc-xin tiêm phòng cho tất cả đàn bò của gia đình, đồng thời tăng khẩu phần ăn để bò có sức đề kháng, nhất là bò sinh sản và bê con. Trên địa bàn xã Trạng Quan hiện có 52.000 con gia cầm, thủy cầm, 349 con trâu, bò, gần 750 con lợn... Để bảo vệ đàn vật nuôi, xã khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như: chăm sóc, bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng, vitamin; che chắn chuồng trại cẩn thận; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại; đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin bắt buộc theo quy định. Ông Phạm

Sơn Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, giám sát một số trang trại với quy mô lớn, phân chia và thông báo thời gian tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các thôn thông báo lịch tiêm phòng đến từng hộ gia đình để họ chủ động thực hiện. Ngoài hóa chất khử trùng của tỉnh, của huyện, UBND xã trích kinh phí mua vôi bột và vắc-xin để tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Là một trong những trang trại nuôi vịt lớn nhất

xã Đông Quan, anh Phạm Văn Anh, thôn Châu Giang luôn chủ động làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng để bảo vệ đàn vịt của gia đình. Anh Anh cho biết: Trang trại của gia đình ông trên 20.000m², nuôi 5.000 - 6.000 con vịt siêu thịt, siêu trứng. Để bảo đảm an toàn cho đàn vịt, bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho đàn vịt, tôi còn chia thành các khu riêng biệt cho từng loại vịt để dễ chăm sóc, cho ăn, tất cả các khu chuồng đều dùng đệm lót sinh học, vì vậy phát triển chăn nuôi đã nhiều năm song đàn vịt chưa từng bị dịch bệnh gây thiệt hại. Huyện Đông Hưng hiện có khoảng 47.000 con lợn, trên 4.200 con trâu, bò, trên 2 triệu con gia cầm... Theo ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, huyện đã cấp phát trên 2.000kg hóa chất cho các xã, thị trấn để thực hiện tháng tiêu độc, khử trùng. Đến nay, các xã, thị

trấn đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi, khu giết mổ, các điểm chợ, ngã ba, ngã tư; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm đúng, đủ liều, phần đầu 100% gia súc, gia cầm được tiêm phòng các bệnh: cúm gia cầm, dịch tả, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục, lở mồm long móng... Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các xã theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch ngay khi còn ở diện hẹp. Bên cạnh đó, huyện tuyên truyền, khuyến khích các hộ áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn... hạn chế phát sinh nhất thiết hại do dịch bệnh gây ra, tạo điều kiện cho các gia đình phát triển chăn nuôi ổn định, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.

THU HIỀN